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กยท. เปิดบ้านต้อนรับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน “สมาคมคนกรีดยางและเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยฯ” 
ร่วมหารือแนวทางการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน ชู แปรรูปยางเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้
ยั่งยืน 
 - ThaiPR.net 19 ส.ค. 2558 

         เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “สมาคมคนกรีดยางและเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยแห่ง
ประเทศไทย” เข้าหารือผู้บริหาร การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ณ ส านักงานกลาง พร้อมเสนอให้ กยท. 
สนับสนุนกลุ่มสถาบันเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน เน้นแปรรูปยางเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า ด้าน กยท. พร้อม
สนับสนุนดูแลเกษตรกรเต็มที่ในฐานะรัฐวิสาหกิจใหม่ดูแลยางพาราครบวงจร  
          นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กยท. มีนโยบายพร้อมให้การ
สนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ในเรื่องของการลงทุนแปรรูปเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่า ซึ่งการน าน้ ายางไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางเพ่ือเพ่ิมมูลค่านั้น นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งท้ังภาค
เกษตรกรผู้ผลิต และภาคอุตสาหกรรมควบคู่กัน ซึ่งขณะนี้ กยท. อยู่ระหว่างการน าเสนอให้คณะกรรมการ
บริหารการยางแห่งประเทศไทย พิจารณาก าหนดระเบียบข้อบังคับ และวิธีการน าเงินไปช่วยเหลือพ่ีน้อง
เกษตรกรชาวสวนยางให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเต็มที่ เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปตามนโยบายรัฐเพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางอย่างเร่งด่วน ทั้งในเรื่องของการปลูกแทน การจัดสวัสดิการแก่พ่ีน้องชาวสวน
ยาง การพัฒนาสถาบันเกษตรกร รวมถึงงานวิจัยต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบยางพาราของ
ไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่ กยท. ต้องบริหารจัดการตามภารกิจหน้าที่ในการดูแลพี่น้องชาวสวนยางทั่วประเทศ  
          นายวีระศักดิ์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ขณะนี้ กยท. ต้องเร่งด าเนินการวาระเร่งด่วน เพื่อวางโครงสร้างและจัด
บุคลากรให้ลงตัว เพื่อบริหาร กยท. ได้อย่างเต็มก าลังสอดคล้องกับภารกิจทั้งหมดตามพระราชบัญญัติการยาง
แห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น 
ทั้งในด้านการปลูก การแปรรูปและอุตสาหกรรม รวมถึงตลาดยาง และให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้าน
ยางพาราในภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบ โดยหลักการส าคัญ กยท. ต้องการให้พ่ีน้องเกษตรกรชาวสวนยางมีส่วน
ร่วมบริหารจัดการ กยท. ให้เป็นหน่วยงานเพื่อพี่น้องเกษตรกรอย่างแท้จริง 
          ด้านนายมนัส บุญพัฒน์ ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นกลุ่มที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากการขายและแปรรูปน้ ายาง ซึ่งทางกลุ่มต้องการเข้าร่วมโครงการเงินกู้ 5,000 ล้านบาท ของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
ชาวสวนยางซึ่งกฎหมายเดิมนั้นไม่รองรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการเข้าร่วมโครงการ อย่างไรก็ตาม ทาง ค.ร.ม. 
ได้เร่งด าเนินการช่วยเหลือและมีมติเห็นชอบให้มีการเพ่ิมกลุ่มสถาบันเกษตรกรที่เป็นวิสาหกิจชุมชนให้สามารถ
เข้าร่วมโครงการ 5,000 ล้านบาท กับ ธ.ก.ส. ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จึงถือโอกาสนี้ ขอ
ฝากให้ กยท. สนับสนุนกลุ่มด้วยอีกทางหนึ่ง 
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กสอ. ชี้ทางรอดอตุฯ ยางพาราไทย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพยางพาราน าร่อง     
5 จังหวัดชายแดนใต ้
- ThaiPR.net         กรุงเทพฯ--20 ส.ค.--เจซีแอนดโ์คพับลิครีเลช่ันส ์

          กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เผยทางรอดอุตสาหกรรมยางพาราไทย ขานรับ
นโยบายรัฐบาลจัดท าโครงการพัฒนาเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนายาง ปี 2558 มุ่งพัฒนา
กระบวนการผลิตยางพาราแบบครบวงจร เพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
พร้อมพัฒนาต้นแบบ (Model) เพ่ือน าไปขยายผลให้พ้ืนที่อ่ืนๆ ของประเทศให้มีศักยภาพและเติบโตอย่าง
ยั่งยืน น าร่องพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะละ สงขลา และสตูล) ผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย อาทิ พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ พัฒนาสถานประกอบการ พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน พัฒนา
บุคลากรในสถานประกอบการเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ พัฒนาบุคลากรในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิต
วัตถุดิบต้นน้ าตลอดจนการสร้างเครือข่ายของกลุ่มอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า ทั้งนี้ ภายหลังการ
ด าเนินการแล้ว 8 เดือน สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้จ านวน 3 ผลิตภัณฑ์ พัฒนาสถานประกอบการใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้รวมกว่า 21 กิจการ และ 21 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน พัฒนาบุคลากรในสถาน
ประกอบและในวิสาหกิจชุมชน เพ่ือการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จ านวน 96 คน และ 384 คน และสร้าง
เครือข่ายผู้ประกอบการต้นแบบให้เกิดข้ึนถึง 2 เครือข่าย ตลอดจนสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการเพ่ิมข้ึนกว่า
ร้อยละ 20-30 ยิ่งไปกว่านั้นสามารถแก้ปัญหายางพาราล้นตลาด ลดการน าเข้ายางพาราแปรรูปจาก
ต่างประเทศ ส่งผลให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงมากขึ้น อย่างไรก็ตามในปี 2559 กสอ. ได้เตรียม
จัดท าโครงการเพ่ิมมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยางเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมยางพาราอย่างต่อเนื่อง 
โดยตั้งเป้าขยายพ้ืนที่การด าเนินการเพิ่มมากขึ้นได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้ 
          นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรมรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)เปิดเผยว่า ยางพารานับเป็น
พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของไทยที่สร้างรายได้ให้ประเทศอย่างมหาศาล โดยผลผลิตยางพาราของไทยในช่วงปี 
2557 ที่ผ่านมามีปริมาณกว่า 4.03 ล้านตัน เป็นผลผลิตจากภาคใต้ร้อยละ 70.72 หรือ 2.85 ล้านตัน (ท่ีมา: 
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) โดยสามารถส่งออกได้ 3.77 ล้านตันตัวเลขการ
ส่งออกดังกล่าวท าให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงต้องพ่ึงพาตลาดต่างประเทศถึงประมาณร้อยละ 90 ขณะที่การ
ใช้เองในประเทศมีเพียงร้อยละ 10 ของปริมาณยางทั้งหมดเท่านั้นด้วยเหตุนี้ท าให้ไทยไม่สามารถก าหนดราคา
ขายได้ ราคาขึ้นอยู่ประเทศคู่ค้าซึ่งมีความผันผวน โดยเฉพาะในช่วงปี 2556-2557 ที่ผ่านมา ที่ประเทศเพ่ือน
บ้านมีพ้ืนที่ปลูกยางเพ่ิมมากขึ้นส่งผลต่อการแข่งขันด้านราคาก็รุนแรงขึ้นด้วย ประกอบกับขณะนี้บาง 
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อุตสาหกรรมปรับเปลี่ยนไปใช้ยางสังเคราะห์แทน เนื่องจากสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ง่ายกว่า ซึ่งมีผล
ต่อราคายางพาราที่ลดลงเรื่อยๆ ขณะที่มีปริมาณสินค้าเกินความต้องการ อาทิ ในตลาดส่งออกหลักอย่างจีน
เริ่มผลิตยางพาราภายในประเทศได้เอง ลดการน าเข้าจากไทย ท าให้การส่งออกยางพาราของไทยมีปัญหา 
เกษตรกรต้องขายยางรมควันชั้น 3 ในราคาต่ ากว่าทุน โดยราคาตกลงมาต่ าสุดอยู่ที่กิโลกรัมละ 47 บาทในช่วง
ปลายปี 2557 จากเคยสูงสุดราคากิโลกรัมละ 110 บาทในปีก่อนหน้า ในขณะที่ต้นทุนยางพารามีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ท าให้รายได้ของเกษตรกรมีความผันผวน และได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ
เกษตรกร กระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจและปากท้องของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเป็นอย่างมาก จากปัญหา
ความเดือดร้อนดังกล่าว รัฐบาลได้มีนโยบายเน้นรักษาเสถียรภาพ ชดเชยและสนับสนุนรายได้ให้แก่เกษตรกร
ชาวสวนยาง อาทิ โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง โครงการชดเชยรายได้แก่
เกษตรกรชาวสวนยาง โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง เป็นต้น 
          นางสาวนิสากร กล่าวเพ่ิมเติมว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ขานรับนโยบายของรัฐบาล ได้จัด
โครงการพัฒนาเพ่ิมมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ปี 2558 โครงการดังกล่าว
มุ่งเน้นเพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตยางพาราแบบครบวงจร เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางพาราอย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
โดยเน้นการต่อยอดการผลิตในเชิงนวัตกรรม เป็นการพัฒนาที่ต้นแบบ(Model) เพ่ือน าไปขยายผลในพ้ืนที่
อ่ืนๆ ของประเทศให้มีมีศักยภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการน ายางพาราในประเทศไปใช้
ผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมเชิงนวัตกรรม แทนการส่งออกวัตถุดิบซึ่งจะช่วยให้ราคายางพาราฟ้ืนตัวดีขึ้น และลด
การน าเข้ายางพาราแปรรูป ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน โดยด าเนินการในพื้นที่ 5 จงัหวัดชายแดน
ภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล) มุ่งพัฒนาทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการ 
บุคลากร และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงเครือข่ายในระบบห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยาง
และผลิตภัณฑ์ยาง ผ่านกิจกรรม ดังนี้ 
    - พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จ านวน 3 ผลิตภัณฑ์ 
    - พัฒนาสถานประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจ านวน 21 กิจการ 
และ 21 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตามล าดับ 
    - พัฒนาบุคลากรในสถานประกอบและในวิสาหกิจชุมชน เพ่ือการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จ านวน 96 คน 
และ384 คน ตามล าดับ 
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  - สร้างเครือข่ายของกลุ่มอุตสาหกรรมในผลิตภัณฑ์ต้นแบบตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า รวมทั้งผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมยาง เพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่มและสร้างอ านาจต่อรอง จ านวน3เครือข่าย 
          ซึ่งการด าเนินการมาระยะเวลากว่า 8 เดือนผลเป็นที่น่าพอใจ สามารถแก้ปัญหายางพาราล้นตลาด
และลดการน าเข้ายางพาราจากต่างประเทศเกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นและมั่นคงมากขึ้น ตลอดจนสร้าง
รายได้ให้ผู้ประกอบการเพ่ิมข้ึนกว่าร้อยละ 20-30 ผ่านการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการยางพารา
ไทย ให้เกิดการแปรรูปยางพาราเพ่ือใช้อุตสาหกรรมต่างๆ มากข้ึน อาทิ อุตสาหกรรมยางยืดและยางรัดของ 
อุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ อุตสาหกรรมผลิตรองเท้าและอุปกรณ์กีฬา ซึ่งส่วนใหญ่
อุตสาหกรรมเหล่านี้จะน าเข้าผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพาราจากต่างประเทศ นางสาวนิสากรกล่าว 
          ส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางนั้น ในปี 2559 กสอ. ได้มีนโยบายในการพัฒนา
และส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางพาราต่อไป ภายใต้โครงการเพ่ิมมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง โดย
มีการขยายพ้ืนที่ด าเนินการจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล) เป็นการ
ด าเนินการในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยตั้งเป้าพัฒนา
ผู้ประกอบการทั้งที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้จะด าเนินการ
พัฒนาผู้ประกอบการในหลายๆด้าน อาทิ ผลิตภาพ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การตลาด เป็นต้น ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ พัฒนาสถานประกอบการ พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน สร้าง
เครือข่ายของกลุ่มอุตสาหกรรม เป็นต้น นางสาวนิสากร กล่าวทิ้งท้าย 
          ด้าน นางพวงทิพย์ เลิศบรรจง ผู้ประกอบการ บริษัท จะนะน้ ายาง จ ากัด ผู้ได้รับการพัฒนาด้าน
ผลิตภัณฑ์ กล่าวว่า จะนะน้ ายาง เป็นบริษัทผู้ผลิตน้ ายางข้น และยางแท่งได้เข้าร่วมโครงการค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ปี 2558 กับกสอ. เพื่อต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย สามารถขยายโอกาสทางการตลาด และกลุ่มผู้บริโภคให้กว้างขึ้น ซึ่งใน
ครั้งนี้ กสอ.โดยที่ปรึกษาได้น าเสนอผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบหลากหลายผลิตภัณฑ์ ซึ่งบริษัท
ได้เลือกผลิตภัณฑ์กาวน้ ายางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพ่ือแปรรูปน้ ายางข้นที่บริษัท
มีอยู่จ านวนมาก โดยระหว่างการร่วมโครงการที่ปรึกษาได้เข้ามาให้ค าปรึกษา แนะน า ตั้งแต่ข้ันตอนการ
คัดเลือกน้ ายาง ที่จะน ามาเป็นวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และการเติมสารเคมีต่าง ๆ การทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ การทดลองผลิตจริง เพ่ือให้ได้กาวน้ ายางที่มีคุณภาพดีที่สุด กาวน้ ายางมีประโยชน์ในหลาย
อุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า เป็นต้น แม้จะสามารถ
พัฒนากาวน้ ายางได้แล้ว บริษัทยังมีความต้องการที่จะพัฒนาน้ ายางเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ อีก นอกจากนี้บริษัท
ยังต้องการความรู้ และทิศทางการตลาด เพื่อขยายผลผลิตออกสู่ตลาดให้มากข้ึน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปี
ต่อๆไป กสอ. จะมีโครงการดีๆ เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยางพาราได้มากขึ้นอีก  
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 ด้าน นายวัฒนา เรืองมาก ผู้ประกอบการในกลุ่มสหกรณ์เกษตรรัตภูมิ จ ากัด ผู้ได้รับการพัฒนาด้านวัตถุดิบ
ต้นน้ า กล่าวว่า สหกรณ์เกษตรรัตภูมิก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2509 โดยเป็นสหกรณ์การเกษตรที่ส่งเสริมและ
เผยแพร่ความรู้อาชีพทางการเกษตรแก่สมาชิก ด าเนินธุรกิจรับฝากและสินเชื่อ บริการรับฝากเงินและให้
สมาชิกกู้เพ่ือลงทุนในอาชีพเกษตรกรรม และธุรกิจรวบรวมผลิตผลการเกษตรและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกอาทิ 
การรวบรวมน้ ายางสดจากสมาชิกและผู้ผลิตรายย่อยในราคายุติธรรม เพ่ือสร้างอ านาจต่อรองให้แก่เกษตรกร 
โดยปัจจุบันสหกรณ์ดังกล่าวมีสมาชิกจ านวน 3,000 ครัวเรือนในพื้นที่ อ.รัตภูมิ มีรายได้ประมาณ 135.50 
ล้านบาทต่อปี(ข้อมูล: ปี 2555) 
          การเข้าร่วมโครงการค่าใช้จ่ายการพัฒนาเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนา
อุตสาหกรรมยางนั้น สหกรณ์ฯได้เข้าร่วมด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ซึ่งช่วยให้ได้รับความรู้มากมาย ไม่ว่า
จะในด้านการปรับแผนการด าเนินงาน การวางรูปแบบกระบวนการผลิตที่สามารถช่วยในการลดต้นทุน 
ตลอดจนการศึกษาข้อมูลของตลาดเพื่อนบ้านและประเทศเป้าหมายอื่นๆ เพ่ือส่งออก โดยขณะนี้อยู่ในระหว่าง
การด าเนินการศึกษาข้อมูลเพ่ือสร้างฐานข้อมูลให้เพียงพอ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กสอ. จะด าเนินโครงการ
ดังกล่าวนี้อย่างต่อเนื่องเพ่ือสหกรณ์จะได้มีที่ปรึกษาในระหว่างการด าเนินการจริงต่อไป นายวัฒนา กล่าว 
          ส าหรับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ได้ท่ี กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2202 4414-18 หรือเข้าไป
ที ่www.dip.go.th หรือwww.facebook.com/dip.pr 
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ราคายางพาราดิ่งยกแผงอีกรอบ ปัจจัยลบท่วมตลาด ยางแผ่นดิบโลละ 45 บ. ยางแผ่นรมควัน
ชั้น 3 แตะ 47.77 บ.  

updated: 19 ส.ค. 2558 เวลา 18:25:29 น.     ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่ต้นสัปดาห์วันที่ 17-19 สิงหาคม 2558 ราคายางพาราได้ปรับลดลงอย่าง

ต่อเนื่องสวนทางกับนักวิเคราะห์หลายส านักที่ออกมาระบุว่าการลดค่าเงินหยวนของจีนจะเอ้ือประโยชน์ให้กับ

การส่งออกยางพาราของไทยไปจีนซึ่งขณะนี้เกษตรกรชาวสวนยางต่างกังวลว่าราคายางจะตกต่ าลงไปมากกว่า

นี้อีกเพราะขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูกาลกรีดยางแล้วทั่วประเทศ  

ทั้งนี้ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร รายงานสถานการณ์ราคายางพาราในวันนี้ว่า ราคายาง

ตลาดกลางยางพาราสงขลา ปรับตัวลดลงทั้งยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันกิโลกรัมละ 0.77 บาท และ 1.20 

บาท แตะระดับ 45.35 บาท/กก. และ 47.77 บาท/กก. ในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียวและราคา

น้ ามันอยู่ในระดับต่ าสุดในรอบกว่า 6 ปี  ประกอบกับนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจจีน 

หลังจากตลาดหุ้นลดลงอย่างหนักเม่ือวานนี้ 

ขณะเดียวกัน จากรายงานเศรษฐกิจญี่ปุ่นว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2 หด

ตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ไตรมาส รวมทั้งสภาพอากาศในหลายพ้ืนที่ปลูกยางของไทยเอ้ือต่อการกรีดยาง 

อุปทานยางจึงเริ่มออกสู่ตลาดเพิ่มข้ึน 

 



 

 

 

MaxGloves' ถุงมือเคลือบยางพารา ไอเดียชาวสวนยางเพิ่มค่าลดน าเข้า 

ข่าววิ่ง - ข่าววิ่ง(ไทย) (20/08/2558) 

จากถุง มือผ้าส าหรับงานช่างที่คุ้นเคย น ามาเคลือบยางพารา เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน เน้นความ
ปลอดภัย รวมถึงสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ถุงมือธรรมดาหลายเท่าตัว กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกชาวสวนยางของ 
“คุณัญญา แก้วหนู" ผู้บริหาร บริษัท 42 เนเจอรัลรับเบอร์ จ ากัด จังหวัดสงขลา น าน้ ายางมาแปรรูป ไม่หวั่น
ราคายางตกต่ า ภายใต้แบรนด์ 'MaxGloves' 

'ถุงมือเคลือบยางพารา' ส าหรับงานช่าง งานเกษตร และงานในสวน กลายเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่สร้าง
ความภูมิใจให้ชาวสวนยาง หลังสามารถทดแทนการน าเข้าจากประเทศ สามารถสร้างรายได้ให้แก่
ผู้ประกอบการภาคเอกชนรายนี้ ซึ่งเธอเล่าว่า เดิมบริษัทฯ เป็นผู้รับซื้อน้ ายางสดมาแปรรูปเป็นยางแผ่นดิบ แต่
หลังจากราคาน้ ายางดิบตกต่ า ท าให้เธอหันมาให้ความส าคัญกับการแปรรูปน้ ายางดิบมากขึ้น เริ่มจากการมอง
สินค้าใกล้ตัว อย่างถุงมือยางกันลื่นที่ชาวสวนยางใช้เป็นประจ า รวมถึงใช้ในงานก่อสร้าง โดยสินค้าเหล่านี้ต้อง
น าเข้ามาจากประเทศไต้หวัน ราคาประมาณ 100 บาท ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูง จึงคิดหาวิธีผลิตเอง โดยเฉพาะใน
ส่วนของยางกันลื่น 

“ในเมื่อเราวางต าแหน่งเป็นผู้รับซื้อน้ ายางดิบ ก็เสมือนเป็นคนกลางที่ไม่สามารถควบคุมราคาน้ ายาง
ทั้ง 2 ฝั่งได้ ไม่ว่าจะเป็นราคารับซื้อจากเกษตรกร และเมื่อน ามาแปรรูปเป็นยางแผ่นเพ่ือขายให้โรงงานแปรรูป
ขนาดใหญ่ราคาก็ต้อง ขึ้นอยู่ตลาดในช่วงนั้น ท าให้เกิดความแน่นอนในธุรกิจ จึงคิดน ามาแปรรูปตั้งแต่ราคาน้ า
ยางตกต่ าถึงขีดสุดเพียง 30 บาท/กก. ซึ่งเราใช้เวลาลองผิดลองถูกประมาณ 1 ปี จนได้ผลิตภัณฑ์ถุงมือกันลื่น 
จากความร่วมมือของ อาจารย์อาซีซัน แกสมา อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยียางและโพลีเมอร์ เป็นที่
ปรึกษา ให้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ นอกจากนี้ยังได้รับความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสวทช.
อีกด้วย” 

โดยคุณสมบัติของถุงมือกันลื่น แบรนด์ MaxGloves สามารถน าไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น งาน
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม แม่บ้าน สามารถใช้จับไม้ จับเหล็ก ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากทนต่อการทิ่มทะลุที่
หัวเข็ม 4 มิลลิเมตรได้ และทนต่อการหักงอได้ได้ถึง 300,000 ครั้ง ท าให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนานกว่าถุงมือ
ผ้า (ข้ึนอยู่กับการใช้งาน) 
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ส่วนขั้นตอนการท าถุงมือยางกันลื่น เริ่มจาก น าน้ ายางมาผลสมกับสารเคมี บ่มไว้ 1 คืน น ามาเคลือบ
ลงบนถุงมือผ้าชนิดหนาพิเศษ จากนั้นน าไปอบท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 45 นาที เพ่ือให้น้ ายางเซต
ตัว น าไปจ าหน่ายได้ ซึ่งที่ผ่านมาตลาดตอบรับดีมาก ส่งผลให้ก าลังการผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ลูกค้า โดยปัจจุบันผลิตได้ 100-200 โหล/เดือน ส่งผลเพิ่มมูลค่าเกือบ 5 เท่า จากปัจจุบันประเทศไทยน าเข้าถุง
มือเคลือบยางพาราจากประเทศไต้หวันและจีน ขณะที่เมืองไทยมีผู้ผลิต 3 รายเท่านั้น 

"เราท ามา 2 ปี ซึ่งมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จนได้ถุงมือที่ดีอย่างในปัจจุบัน มีคุณภาพดี
เทียบเท่าน าเข้า พร้อมจุดเด่นคือกันลื่น ขายในราคาเพียงคู่ละ 35 บาท มีก าลังการผลิต 20,000 คู่/ปี ท า
การตลาดด้วยการออกอีเวนต์ร่วมกับภาครัฐ และมีตัวแทนจ าหน่าย ส่วนการส่งออกชุดแรกส่งไปแล้วที่
ออสเตรเลีย ซึ่งจะน าไปใช้ในส่วนของการก่อสร้าง และปลายเดือนนี้จะส่งไปที่อิหร่านและตุรกี" 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากยางพาราอีก ได้แก่ ฟองน้ า ที่นอน เบาะรองนั่งจาก
ยางพารา พร้อมสรรพคุณปราศจากเชื้อรา เพราะ น้ ายางไม่ได้เป็นอาหารของเชื้อราและแบคทีเรีย รวมถึงยังไม่
มีไรฝุ่น ช่วยลดปัญหาภูมิแพ้ได้ ซึ่งกรรมวิธีการผลิต เริ่มจากผสมน้ ายางข้นประมาณ 60% กับสารเคมี เพ่ิม
ฟองอากาศ เทใส่แม่พิมพ์ นึ่งด้วยไอน้ าประมาณ 100 องศาเซลเซียส นาน 30-45 นาที น ามาล้างและปั่น 
จากนั้นอบด้วยลมร้อนจนแห้ง ล่าสุดสามารถจ าหน่ายให้ ศอบต. (ศูนย์อ านวยการบริหารจั งหวัดชายแดน
ภาคใต้) ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และล่าสุดได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 'ยางบีบมือ' เน้นการบริหารกล้ามเนื้อมือและ
แขน ป้องกันปัญหานิ้วล็อค 

ขณะนี้บริษัทฯ รับซื้อน้ ายางดิบเพ่ือน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ประมาณ 1,000 กิโลกรัม/วัน 
น ามาใช้กับถุงมือยางกันลื่นมากที่สุด รองลงมาคือฟองน้ า และเบาะรองนั่ง ตามล าดับ ส่วนอนาคตมองตลาด
ยุโรป ที่คาดว่าจะมีก าลังซื้อสูง และก าลังอยู่ในช่วงเจรจาธุรกิจกับประเทศมาเลเซียเพ่ือน าไปจ าหน่าย ส าหรับ
ตลาดในไทย เธอมีตัวแทนจ าหน่ายที่ จ.เชียงใหม่ และสงขลา 

ส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปจะออกแบบรูปลักษณ์ยางบีบมือให้สวยงามยิ่ง ขึ้น น่าใช้งาน เพ่ือเจาะ
เทรนด์คนรักสุขภาพ พร้อมตั้งเป้าการเลือกใช้น้ ายางพาราของคนในหมู่บ้านก่อน เพ่ือน ามาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์และเพ่ิมราคาการรับซื้อให้สูงขึ้น เพ่ือความอยู่รอดของชาวสวนยาง 

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์ (วันที่ 19 สิงหาคม 2558) 

 



 

 

 

ภาวะยาง AFET: ราคาปิดบวก แต่ระยะสั้นแนวโน้มลงต่อ รอดูตัวเลขศก.สหรัฐฯ -รายงาน 
FOMC  

ข่าววิ่ง - ข่าววิ่ง(ไทย) (20/08/2558)    

รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดการซื้อขายวันนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 
24.64 ล้านบาท มีปริมาณซ้ือขายรวม 95 สัญญา ลดลงจากวานนี้ 232 สัญญา 

นายธนเสฎฐ์ ดีประเสริฐกุล นักวิเคราะห์จากบริษัท ดีเอส ฟิวเจอร์ส จ ากัด เปิดเผยว่า ราคายาง 
AFET วันนี้ ปิด 

แดนบวกโดยระหว่างวันราคาสัญญา MAR 15 ทดสอบ High ที่ 52.30 ทดสอบ Low ที่ 51.15 

โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาราคา WTI ตลาด Commodity Futures มีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยเป็นการ
เก็งก าไรในข่าว 

สต็อกน ามันดิบสหรัฐน่าจะปรับตัวลดลง ส่วนราคาทองค าเริ่มนิ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากไม่มี
ปัจจัยเชิงลบเพิ่มเติมมากระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุน 

รอติดตามดัชนี CPI สหรัฐและรายงานการประชุม FOMC ช่วง 28-29 ก.ค.ที่ผ่านมา และดัชนี PMI 
ภาคการผลิต จีน 

แนะน า ระยะกลางถึงยาว ให้เส้นค่าเฉลี่ย 75 วัน เป็นหลักการในกลับตัวเป็นขาขึ้น (เฝ้าระวังเส้น
ค่าเฉลี่ย (75/100/200 วัน) หากยังไม่สามารถผ่านขึ้นมาได้ การเคลื่อนไหวของราคาจะมีแค่ Sideway ออก
ข้าง และ Sideway Down 

อย่าฝืน Trend (ระยะกลาง หากไม่สามารถ Rebound ยืนเหนือ 56 ได้ แนวรับถัดไป 52/50) 

ระยะสั้น ราคายังมีแนวโน้มปรับตัวลงต่อ (หากไม่สามารถเด้งมาปิด Gap ตรง 53 ไม่ได้ ราคาน่าจะลง
ต่อ แต่ถึงจะเด้งมาปิด Gap ได้ต้องดูแนวโน้มอ่ืนๆไว้ด้วยว่าจะมีแรงส่งเพื่อกลับตัวหรือไม่) จับตาดูที่ช่วงแนวรับ 
50 จะมี Technical Rebound หรือไม่ 
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TOCOM แนวต้าน 205/195 เยน แนวรับ 175 เยน 

SHFE: แนวต้าน 13000 /12500 หยวน แนวรับ 12000 /11800 หยวน 

แนวต้าน  56/54 บาท แนวรับ 50/48 บาท 

ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 1,922 สัญญา เพิ่มขึ้น 32 สัญญา 

ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) 

เดือน           ราคาปิด          ราคาปิด           ปริมาณ 

ครั้งก่อน            วันนี้          การซื้อขาย 

SEP 15          50.10           49.50              9 

OCT 15          51.00           50.80              5 

NOV 15          51.00           51.20              5 

DEC 15          51.70           52.30             10 

JAN 16          51.00           51.60              4 

FEB 16          51.90           52.70              4 

MAR 16          51.50           52.30             58 

รวม      95 

ที่มา ส านักข่าวอินโฟเควสท์ (19/08/58) 

 

 

 


